

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ศาลยกฟ้องชาวเลราไวร์คดีรุกที่” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด มติชน
๒. คอลัมน์เฉลิมชัย ยอดมาลัย “มีเงินมีอำนาจ ทำผิดแล้วหนีคดีได้” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. “อุทธรณ์ยกคำร้องไม่ปล่อยจุฑามาศ ทนายยื่นหาหลักฐานใหม่สู้” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
๒. คอลัมน์กฎหมายคลายทุกข์ “กฤติเดช ระวังวรรณ ชาตานจากนรก” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
๓. “สินบนโรลส์-รอยซ์ส่อลอยนวล” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๔. คอลัมน์เวทีสาธารณะ “หยุดการใช้อำนาจที่สร้างความหวาดกลัว คืนประชาธิปไตยสู่สังคมไทย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

๕. คอลัมน์กฎหมายวาไรตี้ “กฎหมายอาญา” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ศาลออกหมายจับแท็กซี่ที่หนี โดนสาววังบนกเขา เลือดสาด” จากหนังสือพิมพ์ มติชน แนวหน้า
๒. “คปพ.รวมพลังศาลแพ่ง ย้ำสู้ไม่ถอยแม้งานยาก” จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน
๓. “ปี้คดีทนายทกระหิงแดง ปปช.ไม่ปล่อยหมดอายุ” จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน

Source : ข่าวสด (ตจว.)

Date : 1 เม.ย. 2560 Page : 11

No: 60117304

ศาลยกฟ้องชาวเลราไวย์คดีรุกที่

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ศาลจังหวัดภูเก็ต นายบัญชา หาดทรายทอง พร้อมนายพลียัฐ ฉาวร ล้ำเลิศ ทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีอาญาเลขที่ 1869/59 ที่นางบุญศรี ต้นดีวัฒน วัลลภ และ น.ส.จินดารัตน์ ธรรมจักร ทายาท นายจำเริญ มุกดี ผู้จัดการมรดกของนายพัน มุกดี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายบัญชา จำเลยซึ่งเป็นชาวเลหาดราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ฐาน บุกรุกและถอนหลักหมุดที่ดินในพื้นที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 95230 เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา โดยมีการสร้างเป็นร้านอาหาร ติดกับบ้านเลขที่ 117/2 ม.2 ต.ราไวย์ของนายแฉั่ว หาดทรายทอง ผู้เป็นบิดา

นายบัญชากล่าว ว่า ผลตัดสินปรากฏว่า ศาลจังหวัดภูเก็ต ยกฟ้องในคดีดังกล่าว โดยให้ เหตุผลหลัก 2 ประการ คือ 1.ศาลได้วินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลชั้นต้นตัดสิน ยกฟ้องในคดีแพ่ง ที่โจทก์ยื่นฟ้องยื่นฟ้องไปแล้ว ตามหลักฐานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่นำมาหักล้าง และ 2.กรณีโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยมีการทำลายหลักหมุดที่ดิน ซึ่งขณะนั้น ทั้งคู่ได้มีการต่อสู้ในชั้นศาล ซึ่งต่างฝ่ายต่างแย่งสิทธิ์ การกระทำใดๆ ในระหว่างนั้นจึงไม่เกิด ผล จึงยกฟ้องโดยไม่ต้องมีการวินิจฉัย

“ต้องขอขอบคุณศาลจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความยุติธรรม รวมถึงขอบคุณ พี่น้องชาวเลที่อยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมา หวังว่าคดีของตนจะเป็นแนวทาง ที่ดีในการต่อสู้คดี ให้ชาวเลรายอื่นๆ มีความหวังในการต่อสู้คดี เรียกร้องความยุติธรรมมาก ขึ้น” นายบัญชากล่าว



ยกฟ้อง - ชาวเลหาดราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ชูมือแสดงความดีใจ หลังศาล จังหวัดภูเก็ตยกฟ้อง คดีที่นายพันฟ้องชาวบ้านบุกรุกพื้นที่โฉนด เนื่องจากมีหลักฐานว่าชาวบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวก่อนการออกเอกสารสิทธิ เมื่อวันที่ 30 มี.ค.

Source :

เนชั่น

Date : - 1 มิ.ย. 2560 Page :

2

No :



เชลิมชัย ชอตมาชัย
chalermchai@naewna.com

มีเงิน-มีอำนาจ ทำผิดแล้วหนีคดีได้

ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือความอยุติธรรม (Justice delayed is Justice denied) คำพูดประโยคนี้ถูกเชื่อว่าเป็นของ วิลเลียม เอวาร์ด แกลด์สโตน รัฐบุรุษของอังกฤษ (William Ewart Gladstone, 1809-1898) และเป็นคำพูดอมตะที่กึ่งใจผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่รักและยึดมั่นในความยุติธรรม

ส่วนในมหากฎบัตรแม็กนา คาร์ตา (Magna Carta) มีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่า To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or justice หมายความว่า ความยุติธรรมนั้น เราจะไม่ขายให้กับผู้ใด เราจะไม่เพิกเฉยหรือทำให้เกิดความล่าช้ากับผู้ใด

แต่สำหรับประเทศไทยแล้วมักจะถูกวิจารณ์ในเชิงดูแคลนเป็นประจำว่า เป็นเรื่องยากที่จะหาความยุติธรรมได้ โดยแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยุติธรรมสำหรับคนยากคนจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จนถึงกับมีการพูดเชิงแดกดันว่า “คุกเมืองไทยมีไว้ขังหมา”

ทำไมคนจน คนด้อยโอกาสในเมืองไทยจึงดูเสมือนได้รับความยุติธรรมน้อยกว่าคนร่ำรวย และคนมีอำนาจ แล้วเช่นนี้ สังคมไทยยังจะกล้าประกาศอีกหรือว่าเป็นสังคมที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม

คติคนในครอบครัวมหาเศรษฐีของประเทศไทย ขับรอยนักราคาแสนแพงจนตำรวจหาหนึ่งจนถึงแก่ความตาย ถือเป็นการล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ไล่หรือไม่ว่า หรือคดีตายคู่หนึ่งทีเก็บของป่าเพื่อหาเลี้ยงชีพ แต่สุดท้ายถูกพิพากษาให้จำคุก ถือเป็นความยุติธรรมของสังคมไทยใช่หรือไม่

ผู้เขียนขอแนะนำคำพูดของ Warren E. Burger ประธานศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวไว้ว่า ศาลทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับความเชื่อมั่น เพื่อที่จะได้สร้างโครงสร้างแห่งเสรีภาพอันเป็นระเบียบเรียบร้อยของเสรีชน และความเชื่อมั่นเช่นนี้อาจจะพังทลายลงไปด้วยโทษสามประการคือ 1) การที่ผู้คนเริ่มเชื่อว่าความไร้ประสิทธิภาพและความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมจะทำลายคุณค่าของคำพิพากษา ถึงแม้ว่าจะเป็นคำพิพากษาที่เที่ยงธรรมมากเพียงใดก็ตาม 2) ผู้คนที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์แม้จะเพียงเล็กน้อยๆ ในชีวิตประจำวัน เริ่มมีความเชื่อว่าศาลจะไม่สามารถรักษาสีธรรมตามกฎหมายของพวกเขาไม่ให้ถูกทำลายด้วยการฉ้อฉลและการเข้าไม่ถึงความยุติธรรม และ 3) การที่ผู้คนในสังคมเริ่มเชื่อว่ากฎหมายในความหมายทั่วไปของสังคมจะไม่สามารถบรรลุถึงหน้าที่เบื้องต้นของมันได้ โดยเฉพาะในเรื่องการคุ้มครองพวกเขาและครอบครัวของพวกเขา ในบ้านเรือนของพวกเขา ในที่ทำงานของพวกเขา และตลอดจนบนถนนหนทางสาธารณะ

คุณผู้อ่านโปรดอ่านคำกล่าวของประธานศาลสูงสุดของสหรัฐฯ ที่ยกมาข้างต้นอีกครั้ง แล้วลองถามตัวเองว่า เมืองไทย สังคมไทย และคนไทย เกิดความรู้สึกดังกล่าวบ้างหรือไม่ หรืออาจจะถามใหม่ว่า คนไทยเกิดความรู้สึกเช่นนี้มายาวนานแค่ไหนแล้ว

คุณเชื่อจริงๆ หรือว่าความยุติธรรมในสังคมไทยมีจริง และมีอย่างทันกาล ทันเหตุ หรือว่าคุณหมดหวังกับความยุติธรรมในสังคมไทยมานานแสนนานแล้ว

คุณคงจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีที่สุด ถ้าหากคุณตกอยู่ในสภาพของคนที่ไม่ารับความยุติธรรมในสังคมไทย แต่คุณอาจจะนึกภาพเหล่านั้นไม่ออกแม้แต่บ่อย ถ้าหากคุณมีสถานะเป็นผู้มีเงินล้านฟ้า และมีอำนาจท่วมแผ่นดิน